

มรดกถ้อยคำ #1: นิมิต เรื่องคลื่น – 1956

พันธสัญญาพื้นฐานของวายุแวม

ตอนนั้นเป็นเดือนมิถุนายน 1956 ลอเรน คันนิงแฮม อยู่ที่เกาะบาสามาสกับคนหนุ่มอื่นๆ อีกสี่คน เพื่อทำการประกาศ

และนำคนหนุ่มสาวมารวมตัวกันโดยใช้ของประทานทางด้านดนตรีของพวกเขา ในวันพุธ ตอนประมาณ บ่าย 3 โมง สองสามวันก่อนที่จะถึงวันเกิดครบ 21 ปีของเขา เขาก็คุกเข่าลงข้างเตียงนอนในห้องรับแขกที่มีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายในบ้านมิชชันนารีที่เป็นเจ้าบ้าน เขากำลังถามพระเจ้าว่าเขาควรจะแบ่งปันเรื่องอะไรดีในตอนเย็นนี้ จากนั้นเมื่อเขาเงยหน้ามองที่กำแพงห้อง ก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

เขาเล่าว่า “ทันใดนั้นผมเห็นนิมิต...รู้สึกวามกำลังมองดูแผนที่โลก

มันเป็นแผนที่แปลกมากทีเดียว เพราะภาพบนแผนที่โลกนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนของจริง ผมหลุดลุกขึ้นนั่งพลางสะบัดศีรษะแล้วขยี้ตาเพื่อให้แน่ใจ

มันเหมือนกับผมกำลังดูหนังอย่างนั้นแหละ ผมมองเห็นภาพทุกทวีปในโลกนี้

มองเห็นภาพคลื่นทะเลกำลังซัดสาดเข้าหาฝั่ง

ครั้งแรกคลื่นนั้นซัดขึ้นฝั่งไปได้หน่อยหนึ่งก็ไหลกลับ

ครั้งต่อไปซัดขึ้นฝั่งไกลขึ้นไปอีกแล้วไหลกลับ มันเป็นอย่างเช่นนี้

จนกระทั่งคลื่นทะเลซัดขึ้นทั่วทวีปเต็มไปหมด ผมตะลึงงันตาค้างด้วยความตื่นตะลึง ขณะผมเฝ้าดูอยู่ ภาพที่เห็นนั้นก็เปลี่ยนไป คลื่นทะเลเปลี่ยนเป็นคลื่นมนุษย์ คนหนุ่มๆ เด็กหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผม บางคนก็ยิ่งเด็กกว่าด้วยซ้ำ คนเหล่านั้นกำลังออกไปทั่วทวีป พวกเขาออกไปพบกับผู้คนตามถนน... ตามถิ่นฐานบ้านเรือน ออกไปประกาศเรื่องพระเจ้า พวกเขาเอาใจผู้คนในทุกหนทุกแห่ง เหมือนอย่างพ่อแม่ของผม

เอาใจใส่เด็กหญิงคนหนึ่งที่แบมือขอทาน ต่อจากนั้นนิมิตที่เห็นก็หายไป

(คัดลอกมาจาก นีคือพระสรเสียงแน่หรือ? โดย ลอเรน คันนิงแฮม พร้อมด้วย เจนนิส โรเจอร์, สำนักพิมพ์แม่น้ำ)

พระเจ้าได้ตรัสกับลอเรน ผ่านนิมิตเรื่องคลื่นนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง

เป็นการริเริ่มโดยพระเจ้าในการแบ่งปันความฝันของพระองค์กับลอเรน ซึ่งจะนำมาสู่การจัดตั้งอนุชนนานาชาติ(YWAM) ในอีก 4 ปีต่อมา ซึ่งภายในหนึ่งชั่วอายุคน

มีคนหนุ่มสาวเป็นล้านที่ชีวิตของเขาที่จะได้รับการสัมผัสโดยพระเจ้า เพราะ นิมิตเรื่องคลื่นนี้

พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในคนหนุ่มสาวเหล่านั้น

ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าพระเจ้าได้สำแดงพระองค์กับลอเรนในวันนั้นที่เกาะบาสามาส เมื่อเรานึกย้อนถึงเหตุการณ์นั้น

เราได้ตระหนักว่าช่วงเวลาสำคัญนั้นได้เกิดควบคู่ไปกับช่วงเวลาสำคัญอื่นๆ ใน

ประวัติศาสตร์ด้วย เป็นช่วงเวลาพระเจ้าได้เข้ามาแบ่งปันหัวใจของพระองค์ และ

เป้าหมายของพระองค์สำหรับโลกนี้ แนนอนที่สุดเราได้ตระหนักชัดว่า นิมิตนี้ การพบเจอกับพระเจ้าอย่างไม่คาดคิดนี้ พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม การกำหนดจุดหมายปลายทาง พันธสัญญาพื้นฐานที่พระเจ้าให้กับลอเรน เพื่อการให้กำเนิดกลุ่มเคลื่อนไหวพันธกิจใหม่

การเคลื่อนไหวนี้ควรมีลักษณะอย่างไร? อะไรที่จะเป็นองค์ประกอบหลักๆ ของนิมิตแห่งพันธสัญญานี้?

ประการแรก มันเกี่ยวกับอนุชน ซึ่งสิ่งนี้สามารถเป็นทั้ง ความจริงที่เป็นรูปธรรม และเป็นอุปมาสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้น ความจริงที่เป็นรูปธรรมก็คือ ถ้าหากว่าเราถอยออกห่างจากการสร้างคนหนุ่มสาวแล้ว เราก็ได้ถอยห่างออกไปจากการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราในฐานะชนเผ่าวายแวม และในส่วนของเชิงอุปมานั้นก็คือ

สัญลักษณ์ของการยกเลิกกฎระเบียบของพันธกิจและนวัตกรรมที่ผิดพลาด โดยปกติแล้วอนุชนไม่ได้เป็นกลุ่มที่จะได้รับพิจารณาให้ออกไปทำพันธกิจในช่วงกลางศตวรรษ ที่ 20 มันไม่เคยมีใครทำมาก่อนเมื่อได้ลอเรนเห็นนิมิตนี้และในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น นิมิตด้วยพันธสัญญานี้ยังคงเรียกร้องให้เราก้าวต่อไป

ไปทำในสิ่งที่คนอื่นในคริสตจักรยังไม่ได้ทำมาก่อน

เรียกให้เราเป็นอัครทูตที่เป็นผู้นำนิมิตการบุกเบิกแบบสดใหม่

ให้เป็นตั้งการริเริ่มของผู้ประกอบการในฝ่ายพระวิญญาณเพื่อบรรลุเป้าหมายตามพระมหาบัญชา สิ่งนี้เรียกให้เราใช้ชีวิตของการบุกเบิกแบบรวดเร็ว เป็นผู้ร่วมสร้างกับพระเจ้า ทำและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำสิ่งใหม่ ๆ ในรูปแบบใหม่ ๆ

ประการที่สอง มันเกี่ยวกับ ทั้งหมด (all) และ ทุกๆ (every) คลื่นคนหนุ่มสาวได้ปกคลุมไปทั่ว ทุกๆชาติในทวีปทั้งหมดนั้น มันเกี่ยวกับการเป็นสากล การครอบคลุม การร่วมกัน ถ้าหากว่าเรา สูญเสียการ จดจ่อในส่วนของ ทั้งหมด (alls) และ ทุกๆ (everyys) แล้ว เราก็สูญเสียการจดจ่อ นิมิตของพระเจ้าที่มีสำหรับเราในฐานะที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหว และนี่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในด้าน ของ ทั้งหมด (alls) ในด้านของภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่มันก็ยังรวมไปถึงในด้านต่างๆ ทั้งหมด ขณะที่เรากำลังเคลื่อนไปเพื่อทำการกู้คืนสังคมในด้านต่างๆ ทั้งหมด ภาษาต่างๆ ทั้งหมด และทั้งหมดในด้านต่างๆที่แตกต่างออกไปในชีวิต และประสบการณ์ของมนุษย์ และเมื่อ เราทำอย่างนี้แล้ว พันธสัญญานี้จะทำให้เราเติบโตขึ้น

มันจะกลายเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งและการขยายกว้างออกไปอย่างต่อเนื่อง และนี่กำลัง กล่าวถึงความหลากหลายรุ่นวัย ได้กล่าวซ้ำถึงนิมิตที่ขยายในรูปแบบของการ ทวีคูณ คลื่น แต่ละลูกสร้างขึ้นบนคลื่นลูกเดิมที่มีขึ้นก่อนหน้าแล้ว

แต่ละคลื่นก็ไปสร้างอิทธิพลใหม่ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ

แต่ละคลื่นได้แตะความสูงขึ้นไปในส่วนที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน มันไม่เคยอยู่นิ่ง มันเคลื่อนไหวตลอดเวลา มุ่งมั่นที่จะไปในที่ที่ยังไม่มีเรา